

“จตุรงค์” นำตาลลอ เข้าใจหัวอกพ่อ ย้ำ!คาราบาว เดอะ ซีรีส์ ตอน “ลูกหิน” ละครที่ลูกทุกคนควรดู

แค่ออกอากาศตอนแรก กระแสตอบรับมหาภาพย์ซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่ “คาราบาว เดอะ ซีรีส์” ตอน “นางงามตุ๊กกระ
จก” กระซอกเรตติ้งจากแฟนคลับ คาราบาว และ ไบเตย อาร์สยาม ได้ล้นหลาม ช่วงทำยังได้ศิลปินคุณภาพ **จิน
กษิตศ** ถ่ายทอดบทเพลง **นางงามตุ๊กกระจก** ในแบบฉบับที่เป็นตัวเองสุดๆ ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความ
ลงตัวที่ **กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์** บิ๊กบอส บริษัท **แพล็กชิป เอ็นเทอเทนเมนท์ จำกัด** จัดเต็มมาเพื่อแฟนคาราบาว
โดยเฉพาะ จึงไม่แปลกที่มหาภาพย์ซีรีส์เรื่องนี้จะกลายเป็น **ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์** ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด



สำหรับเพลงที่ 2 ที่ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์คือเพลง **ลูกหิน** จากเสียงร้องของ **เล็ก ปรีชา ชนะชัย** ได้นักแสดง
ตลกคุณภาพ **จตุรงค์ มกจ๊ก** (จตุรงค์ โพธาราม) และ **ปลื้ม-ปริม รัตนเรืองวัฒนา** กำกับโดย **มะเดี่ยว ชูเกียรติ
ศักดิ์วีระกุล**

“ลูกหิน” เป็นเรื่องราวของ **ป้อม** เด็กชายบ้านๆ คนหนึ่งที่ต้องมาประสบปัญหาครั้งใหญ่ เมื่อรองเท้าผ้าใบที่
มีอยู่คู่เดียวเกิดขาด ก่อนการสอบได้ที่โรงเรียน แล้วเขาจะหารองเท้ามาให้ทันสอบได้อย่างไร เมื่อทั้ง
บ้านจน ดวงช่วย แถมยังมีพ่อไม่เอาไหนอย่าง “หนุ่ย” อดีตดาราทลกตกอับ ที่วันๆเอาแต่เมาเหล้า ไม่
ทำงานทำการ ต้องคอยให้พี่สาวและคุณป้าแสนดีของป้อมดูแล เรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายจึงเกิดขึ้น
เมื่อถึงเวลาที่หนุ่ยจะขอพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ลูกชายเห็น เขาต้องหาเงินมาซื้อรองเท้าให้ป้อมมาใส่ไป
สอบให้ได้ พร้อมกับทำให้ป้อมหันกลับมายกย่องเขาในฐานะพ่ออีกครั้ง

ทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันที่ **ตลาดไท** แบบรวดเร็วฉับ จากชีวิต พ่อ-ลูก ภายในบ้านหลังเล็กๆ แต่กลับไม่มีความสุข
จตุรงค์ ถ่ายทอดบทบาทพ่อขี้เมา ไม่เอาไหน ได้สมบทบาท ทั้งที่ตัวจริงนั้นถือเป็น “คุณพ่อคุณภาพดีที่สุดใน
คนหนึ่ง

กระทั่งมาถึงฉากสำคัญเมื่อ **หนุ่ย (จตุรงค์)** มีเงินไม่พอซื้อรองเท้า จึงไปขอร้องให้ คนตาบอด ช่วยเล่นกีตาร์ให้เพื่อ
ตัวเองจะได้ร้องเพลงหาเงินซื้อรองเท้าให้ลูก แต่เงินไม่พอ หนุ่ยต้องยอมคุกเข่าไหว้คนขายรองเท้าขอความเมตตา
ลดราคาให้ทั้งน้ำตาล

ต้องบอกว่าฉากนี้บีบหัวใจคนทั้งกอง **จตุรงค์** แค้นความรู้สึกจากกันขึงของหัวใจที่พ่อคนนึงยอมก้มหัวให้คนอื่นเพื่อ
ลูกสบาย การถ่ายทำเต็มไปด้วยบรรยากาศ ซึ้งๆปนเศร้าแม้แต่ **หนุ่ยปลื้ม** เองก็ยังมีน้ำตาลล่อทีเดียว

ส่วนเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไร หนูๆ จะได้ร้องเท้าคูใหม่ให้ลูก และได้รับการยอมรับจากลูกชายอีกครั้งหรือไม่ ติดตาม
ชมมหากาพย์ซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่ “คาราบาว เดอะ ซีรีส์ ” ตอน ลูกหิน วันพุธที่ 11 กันยายน เวลา 20.30 น.
ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี